

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 30 ส.ค. 2562 หน้า 7 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

### □ จบเร็วแน่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. วันที่ 30 ส.ค.นี้จะหารือเรื่องการทบทวนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี โดยการ กฟผ.หรือไม่ ไม่ขอเปิดเผย ยืนยันว่าเรื่องนี้จะจบโดยเร็วและค้ำประกันนโยบายไม่เป็นการค้าไฟฟ้าภาคประชาชน และแผนงานที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางจำหน่ายการจำหน่ายแอลเอ็นจีในภูมิภาคนี้

# ‘สนธิรัตน์’ ชง กบง.วันนี้ ทบทวนนำเข้าแอลเอ็นจี

## ชี้ไม่กระทบแผน จัดการก๊าซธรรมชาติ

**กรุงเทพธุรกิจ ● “สนธิรัตน์” นัดถก กบง.วันนี้ (30 ส.ค.)** พิจารณาวาระร้อนนำเข้าแอลเอ็นจี กฟผ. 1.5 ล้านตันต่อปี เดินหน้าตามแผนหรือไม่ ก่อนชง กพช. เดือน ก.ย.นี้ ย้ำยึด 2 นโยบายหลัก ค่าไฟต้องไม่แพง หนุนประเทศสู่อับแอลเอ็นจีภูมิภาค

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในวันที่ (30 ส.ค.) ได้บรรจุวาระสำคัญเพื่อพิจารณาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลังจากก่อนหน้านี้ นายสนธิรัตน์ได้เรียกประชุมร่วมกับ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กฟผ. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และมอบหมายให้ทั้ง 3 หน่วยงาน ไปหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาค่าปรับตามสัญญาไม่ใช้ก็ต้องจ่าย หรือ Take or Pay ให้ได้ข้อสรุปภายใน 1-2 สัปดาห์

เนื่องจากนี้ยังมีข้อกังวลว่า การนำเข้าแอลเอ็นจี ของกฟผ. ในช่วงที่ความต้องการใช้ก๊าซโดยรวมยังไม่มากนัก จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา Take-or-Pay ได้ เพราะจะไม่สามารถรับก๊าซได้ครบตามปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา จะกระทบต่อราคาก๊าซที่นำไปคำนวณในระบบรวม หรือ Pool Gas ที่คาดว่าจะปรับขึ้นราว 2 บาทต่อล้านบีทียู หรือ

กระทบต่อค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราว 2 สตางค์ต่อหน่วย

อีกทั้ง ปัจจุบัน ราคา แอลเอ็นจี ในตลาดจร (spot) ตามสัญญาระยะกลางอยู่ที่ราว 4-5 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ถูกกว่าการจัดหา แอลเอ็นจี ของกฟผ.ตามสัญญา 8 ปี ที่คาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ราว 8-9 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ดังนั้น ขณะนี้ยังไม่มีควมจำเป็นต้องเร่งรีบนำเข้า แอลเอ็นจี ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าราวแสนล้านบาทมาใช้ เพราะความต้องการใช้ (ดีมานด์) ก๊าซในประเทศเพิ่มขึ้น ก็ยังมีทางเลือกที่จะใช้ก๊าซในประเทศก่อน และภาครัฐยังจะได้ประโยชน์จากค่าภาคหลวงที่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนการนำเข้า แอลเอ็นจี ที่เหมาะสมน่าจะอยู่ในช่วงปี 2564-2565

“เหตุผลที่กบง.ต้องพิจารณาการนำเข้าแอลเอ็นจี กฟผ. ในครั้งนี้เพราะ กฟผ.มีข้อกำหนดต้องเริ่มนำเข้า แอลเอ็นจี ล็อตแรก 15 ก.ย.นี้ จึงต้องสรุปให้ได้ว่า จะเดินหน้าต่อหรือไม่ เพื่อจะนำข้อสรุปทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยเร็ว” แหล่งข่าว กล่าว

นอกจากนี้ การประชุม กบง.ครั้งนี้ ยังจะหารือถึงการเตรียมความพร้อมของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือ สบพท. ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 24 ก.ย.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่า การประชุม กบง.วันนี้ (30 ส.ค.) จะมีทบทวนแผนการนำเข้า แอลเอ็นจี ของกฟผ.หรือไม่ แต่ยืนยันว่า

เรื่องนี้จะจบโดยเร็ว และอยู่ภายใต้ 2 นโยบายหลักที่ให้ไว้ คือ ต้องไม่เป็นการต่อค่าไฟฟ้าภาคประชาชน และต้องส่งเสริมนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง แอลเอ็นจี ในภูมิภาคนี้

“การนำเข้า แอลเอ็นจี ของ กฟผ. คงไม่ถึงขั้นต้องนำไปสู่การปรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas plan) ใหม่ เพราะ แอลเอ็นจี กฟผ.เป็นปริมาณส่วนน้อยแค่ 1.5 ล้านตันต่อปีเท่านั้น ไม่กระทบภาพรวมของประเทศ โดยยืนยันว่า กระทรวงพลังงานยังสนับสนุนการเปิดเสรีก๊าซ แต่จะต้องดำเนินการบนพื้นฐานที่ประเทศและพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ การนำเข้า แอลเอ็นจี ของ กฟผ. เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560 ที่เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซฯ โดยมอบหมายให้ กฟผ. นำร่องเป็นผู้จัดหาและนำเข้าฯ ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2562 และนำร่องทดสอบความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนด TPA เพื่อเป็นทางเลือกการใช้พลังงานให้กับประเทศในต้นทูลต่ำต่อไป

โดยในช่วงเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา กฟผ. ได้คัดเลือกผู้ชนะการประมูลจัดหาและนำเข้า แอลเอ็นจี ให้กับ กฟผ. ปริมาณไม่เกิน 0.8 - 1.5 ล้านตันต่อปี ซึ่ง บริษัท บีโทรนาส แอลเอ็นจี ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะ ในปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายได้ เพราะติดปัญหาไม่ใช้ก๊าซก็ต้องชำระเงิน (Take or Pay)